

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 143 (3/2561) วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติตามมติ
5.1	การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น	สภามหาวิทยาลัยมีมติตามเสียงข้างมากแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ เป็นคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น	นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้ว
5.2	การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ประจำปี การศึกษา 2559 – 2560	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวนทั้งสิ้น 3,190 คน จำแนกเป็น ระดับปริญญาเอก 11 คน ระดับปริญญาโท 118 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 85 คน ระดับปริญญาตรี 2,976 คน โดยมีเงื่อนไขการอนุมัติให้ปริญญาแก่บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัย และพัฒนาทางการศึกษา และนางเพชรชาญพันธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ติดตาม ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่ผลงานให้มีความสมบูรณ์ก่อน	บัณฑิตวิทยาลัย รับทราบและดำเนินการตามมติต่อไป
5.3	การพิจารณาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และ 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาดำเนินการ และเสนอต่อ สกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป	รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาคุณภาพ การศึกษา และ กมป. รับทราบ โดยอยู่ ระหว่างดำเนินการ เพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดส่ง สกอ. ต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.4	การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรปรับปรุงจำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยเสนอต่อสกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ กมป. รับทราบ โดยอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารส่ง สกอ.

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.5	การพิจารณาข้อกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา ราชการของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. โดยนำ ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข สำหรับ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนบริหารศูนย์ วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการ พิจารณาดำเนินการและนำเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนาม ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ เวลาราชการของ ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ส่วน “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการ จัดตั้งกองทุนบริหาร ศูนย์ วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง (ฉบับที่ 2) อยู่ระหว่าง ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข
5.6	การพิจารณาการขอกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ทางวิชาการ ประเภท บุคลากรสายวิชาการ (ลับ)	รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม (ลับ)	
5.7	การพิจารณาการขอกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง สูง ขึ้น ระดับ ชำนาญการ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย สาย สนับสนุน (ลับ)		